



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง  
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อ  
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา  
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และการประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ตรวจและประกาศตามเอกสาร  
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองไว้ในใบสมัครคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและ  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร  
คัดเลือกรายใดไม่มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือ  
คุณสมบัติที่ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่  
ขาดคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่คัดเลือก

ข. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้  
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้  
คะแนนในภาควิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านและเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบใน  
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หรือดูรายละเอียดได้ที่  
<http://person.pnu.ac.th>

ค. กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้  
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และได้ค่า  
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สำหรับวัน  
เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

